



การสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ครั้งที่ 7



ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ครั้งที่ 7 สำหรับศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 8 ณ โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 8 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้อำนวยการสำนักอำนาจการ/สำนักงานประจำศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 8 และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 จำนวน 55 คน ในการนี้ นายจรูญ เนาวพนาพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 8 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และนายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน

สำนักงานศาลยุติธรรมมอบรถยนต์ให้แก่สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร



เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้ นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมทำการส่งมอบรถราชการให้แก่โรงเรียนบ้านสระ อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา และโรงเรียนบ้านนาข่าง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม การจำหน่ายรถราชการที่หมดความจำเป็นในการใช้งานของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยวิธีการโอนให้สถานศึกษาในครั้งนี้ได้รับการประสานจาก นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ซึ่งเป็นคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำรินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการกองทุนฯ ดังกล่าว ปัจจุบันได้ปรับปรุงภารกิจของโครงการฯ และบูรณาการให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำรินด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้สถานศึกษาดังกล่าวยังขาดงบประมาณสำหรับจัดซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในราชการ ประกอบกับโรงเรียนมีระยะทางห่างจากอำเภอกว่า 80 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง สำนักงานศาลยุติธรรมจึงเล็งเห็นว่าการโอนรถราชการที่หมดความจำเป็นในการใช้งานในราชการแล้วมอบให้แก่สถานศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป